

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1. NĂM HỌC 2022-2023
Ngày: 01/11/2022. Môn: Ngữ văn Khố: 11 Thời gian: 90 phút.

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

...[Với một tốc độ truyền tải như vũ bão, Internet nói chung, Facebook nói riêng hàm chứa nhiều thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật, thậm chí độc hại] Vì thế, nó cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng xấu đến chính trị, kinh tế, đạo đức ... và nhiều mặt của đời sống, có thể gây nguy hại cho quốc gia, tập thể hay các cá nhân. Do được sáng tạo trong môi trường ảo, thậm chí nặc danh nên nhiều "ngôn ngữ mạng" trở nên vô trách nhiệm, vô văn hóa... Không ít kẻ tung lên Facebook những ngôn ngữ tục tĩu, bản thù nhằm nói xấu, đả kích, thóa mạ người khác. Chưa kể đến những hiện tượng xuyên tạc tiếng Việt, viết tắt, kí hiệu đến kì quặc, tùy tiện đưa vào văn bản những chữ z, f, w vốn không có trong hệ thống chữ cái tiếng Việt, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt...

(Trích Bàn về Facebook với học sinh, Lomonoxop.Edu.vn)

Câu 1. (1,0 điểm) Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản.

Câu 2. (1,0 điểm) Theo văn bản, với một tốc độ truyền tải như vũ bão, Internet nói chung, Facebook nói riêng hàm chứa những điều gì?

Câu 3. (1,0 điểm) Chỉ ra biện pháp tu từ chính được sử dụng trong câu: Vì thế, nó cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng xấu đến chính trị, kinh tế, đạo đức ... và nhiều mặt của đời sống, có thể gây nguy hại cho quốc gia, tập thể hay các cá nhân. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Câu 4. (1,0 điểm) Thông điệp rút ra từ văn bản trên là gì? Lí giải ngắn gọn.

II. LÀM VĂN (6,0 điểm) Cảm nhận của anh/ chị về bài thơ *Thương vợ* của nhà thơ Trần Tế Xương để thấy được vẻ đẹp của bà Tú và tấm lòng yêu thương, quý trọng vợ, nhân cách cao đẹp của nhà thơ.

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên, hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng, mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc:
Có chồng hờ hững cũng như không!

(*Thương vợ* - Trần Tế Xương, SGK Ngữ văn 11, Chuẩn, tập 1, NXB Giáo dục, 2015, trang 28,29)